

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนปลูกอินทผลัม

โดย สวนอินทผลัมนิมนุช เพชรบุรี

อินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากยังเป็นพืชที่เพิ่งปลูกในประเทศไทยได้ไม่นาน ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัมจึงยังมีน้อย และข้อมูลที่มีก็อาจมีความแตกต่างกันทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้คิดที่จะปลูกอินทผลัม โชคดีที่ยังมีข้อมูลจากผู้ที่บุกเบิกการปลูกอินทผลัมในประเทศไทยมาประมาณสิบกว่าปี พวกเขาได้มีประสบการณ์จากการลองผิดลองถูก และบางท่านก็ได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เอกสารงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปลูกอินทผลัมด้วยกัน จนเกิดความรู้และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเผยแพร่แก่ผู้ที่ไม่เยียมชมสวนอินทผลัมโดยตรง หากผู้คิดจะปลูกได้มีการศึกษาข้อมูลเหล่านั้นแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างรอบคอบก็พอจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องในการตัดสินใจปลูกอินทผลัมได้

ผู้เขียนเป็นผู้ปลูกอินทผลัมมือใหม่ เริ่มสนใจการปลูกอินทผลัมประมาณกลางปี ๒๕๕๙ ได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การเข้าชมสวนอินทผลัม การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปลูกและผู้ที่จะปลูก เป็นเวลาประมาณสามเดือน ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจปลูกอินทผลัม เช่น ต้นอินทผลัมมีอายุยืนยาวเป็น ๑๐๐ ปี ต้นเพศผู้และเพศเมียแยกกันคนละต้น ต้นเพศเมียจะติดผลได้ต้องได้รับการผสมกับเกสรตัวผู้ อินทผลัมกินผลมีหลายพันธุ์ลักษณะสี ขนาด รูปร่างและรสชาติของผลแตกต่างกัน การกินผลอินทผลัมมีทั้งที่กินผลสดดิบแก่จัด กินผลกึ่งดิบกึ่งสุก และกินผลแห้ง การขยายพันธุ์ทำได้ ๓ วิธีคือ เพาะเมล็ด แยกหน่อ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกอินทผลัมจากต้นพันธุ์เพาะเมล็ดจะไม่รู้ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียจนกว่าจะออกจั่นซึ่งใช้เวลาประมาณ ๓ ปี และแม้ว่าต้นจากการเพาะเมล็ดจะเป็นต้นตัวเมียแต่ต้นนั้นก็จะมีลักษณะสี ขนาด รูปร่างและรสชาติของผลแตกต่างกัน ส่วนการแยกหน่อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะให้ผลเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ที่แยกหน่อหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นเหมาะสำหรับปลูกอินทผลัมกินผลสดเท่านั้นถ้าปลูกพันธุ์ที่กินผลแห้งหรือกึ่งสุกกึ่งแห้งจะเน่าและร่วงเป็นส่วนใหญ่ อินทผลัมกินผลสดพันธุ์บาฮีมีสารแทนนินน้อยที่สุดในบรรดาอินทผลัมที่กินผลสดทั้งหมดจึงมีรสชาติหวานกรอบเป็นที่ถูกใจผู้บริโภค แม้อินทผลัมจะเป็นพืชทะเลทรายแต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตต้องให้น้ำให้ปุ๋ยและดูแลศัตรูอินทผลัมต่างๆไม่ให้ทำลาย เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการเพียงพอแล้วจึงได้ลงมือปลูกเมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยใช้ต้นพันธุ์บาฮีเพาะเนื้อเยื่อเพศเมียจากแลป DPD ประเทศอังกฤษ และต้นเพาะเมล็ดจากตระกูล KL๑ เพื่อให้ได้ต้นตัวผู้ นอกจากการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัมอย่างถูกต้องแล้วสิ่งสำคัญที่ผู้คิดจะปลูกต้องมีอย่างชัดเจนก่อนลงมือปลูกคือเป้าหมายการปลูกอินทผลัมของตนเอง

ผู้เขียนมีเป้าหมายการปลูกเพื่อขายอินทผลัมกินผลสด จึงเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ต้นพันธุ์เพศเมียจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์บาฮี ซึ่งแม้จะมีราคาแพงแต่ก็ทำให้ได้เพศตามที่ต้องการและให้ผลที่มีลักษณะ สี ขนาด รูปร่าง และรสชาติเหมือนกันทุกต้น พันธุ์บาฮีเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และกลุ่มอินทผลัมภาคตะวันตก (WDP) ซึ่งมีสวนใหญ่อยู่ที่อำเภอพอลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปลูกอินทผลัมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์บาฮีประมาณ ๓,๐๐๐ ต้น ปัจจุบันนี้อายุได้ ๒ ปีครึ่ง ออกผลแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง รสชาติหวานกรอบทุกต้น และได้ส่งผลผลิตไปขายที่ห้างเดอะมอลล์ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ผลงานของกลุ่ม WDP เป็น

เครื่องยืนยันว่าต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้เขียนจึงได้นำมาเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่คิดจะปลูกอินทผลัมเพื่อการขายผลสด จะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนลงมือปลูก เพื่อไม่ให้เสียเงินและเสียเวลาเพราะการตัดสินใจผิดพลาด ส่วนใครที่มีเป้าหมายนอกเหนือจากการปลูกเพื่อขายผลแล้วการคัดเลือกต้นพันธุ์ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้เขียนและเผยแพร่นี้จะ เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะตัดสินใจปลูกอินทผลัมบ้างไม่มากนักน้อย ขอขอบคุณข้อมูลจากผู้ปลูกอินทผลัมทั้งหลายที่ได้เผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้ได้ศึกษาข้อมูลรวมถึงเจ้าของสวนอินทผลัมหลายสวนที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกท่าน

